



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า 30

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"พุทธิพงษ์"ห้ามผอ.โรงเรียนรับแป๊ะเจี๊ยะ สีมใครฝ่าฝืนตั้ง กก.สอบ-เพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็ก

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 นี้ กทม. ยังคงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 3.5 แสนคนใน 435 โรงเรียนอย่างเต็มที่และมีคุณภาพเหมือนเช่นเดิม โดยจะยังคงนโยบาย"เรียนดี เรียนฟรี 20 รายการ" พร้อมทั้งจะเพิ่มค่าอาหารกลางวันต่อหัวของเด็กให้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นกทม.ยังคงมีนโยบายห้ามโรงเรียนในสังกัดกทม.ทุกแห่งรับเงินแป๊ะเจี๊ยะเป็นอันขาด

"หากผู้อำนวยการโรงเรียนใดมีการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองเพื่อแลกกับการรับเด็กเข้าศึกษาต่อหรือเรียกเก็บเงินโดยอ้างว่าเป็นเพื่อนำไปเสริมในวิชาเรียนต่างๆ ขอให้โรงเรียนเข้ามาที่สำนักงานการศึกษา(สนศ.) หรือหากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนมาที่ผมได้โดยตรง ซึ่งผมพร้อมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทันที อย่างไรก็ตามหากสมาคมผู้ปกครองหรือชมรมต่างๆ ภายในโรงเรียนจะจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อระดมทุน หรือขอรับบริจาคเพื่อนำไปใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ ก็สามารถทำได้"นายพุทธิพงษ์ กล่าว

นายพุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนโยบายการเพิ่มค่าอาหารกลางวันของเด็กในสังกัดแล้ว ยังเตรียมเพิ่มทักษะการเรียนในวิชาหลักของเด็กๆด้วย โดยกทม.จะจัดส่งครูในสังกัดเข้าอบรมวิชาหลักในช่วงปิดภาคเรียนนี้ด้วย **โดยกทม.ประสานความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยของภาครัฐให้จัดส่งผู้ชำนาญการเข้ามาช่วยเสริมทักษะและความรู้ให้กับครู กทม.เพิ่มเติม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เข้ามาเสริมวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาเสริมวิชาภาษาอังกฤษ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้ามาเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะเข้ามาเสริมวิชาคอมพิวเตอร์**

"จะมีการประเมินครูผู้สอนด้วยการสอบจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้อันของเด็กนักเรียนในสังกัดกทม.ทุกคนได้อีกทางหนึ่ง" รองผู้ว่าฯกทม.กล่าว

หน้า 30